

**KẾT LUẬN**

**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI KHÓA VII  
về tiếp tục thực hiện Kết luận số 159-KL/ĐUK, ngày 17/7/2018,  
của Đảng ủy Khối khóa VI về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác  
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối**

-----

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế họp ngày 24/7/2023 đã xem xét, thảo luận Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 159-KL/ĐUK, ngày 17/7/2018, của Đảng ủy Khối khóa VI về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối (Kết luận 159) và thống nhất kết luận như sau:

**I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN**

Sau 5 năm thực hiện Kết luận 159, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt, từ việc tổ chức học tập quán triệt, nâng cao nhận thức, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đến việc kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua đó, đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi vào thực chất; xác định rõ vai trò, trách nhiệm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác xây dựng đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

*Tuy vậy*, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động thường xuyên, thiếu quyết liệt, vẫn còn tình trạng né nạng, né tránh, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối

với tổ chức đảng và đảng viên còn ít, nhất là cấp ủy, UBKT cơ sở. Một số cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm nội dung chưa phù hợp, chưa bám sát phương hướng và yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên. Việc triển khai thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo tiến độ; chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao; hồ sơ kiểm tra, giám sát lưu trữ chưa đầy đủ.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, trước hết là do cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, chưa coi đây là chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, có nơi còn khoán trắng cho UBKT tham mưu và tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Ủy ban kiểm tra các cấp chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

Từ thực trạng trên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 159-KL/ĐUK, ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Khối khóa VI về *tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối*, Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

**1.** Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, học tập, quán triệt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết Trung ương, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở, chú trọng những lĩnh vực, nội dung còn hạn chế, yếu kém.

**2.** Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 159 của Đảng ủy Khối khóa VI gắn với quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

**3.** Tăng cường nắm tình hình, xem xét, xử lý kịp thời các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, đơn thư phản ánh, tố cáo và những phát sinh tại cơ sở để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giám sát các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy

Khối; Chỉ đạo kiểm điểm để khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo các Kết luận Thanh tra của cấp trên; tạo sự chuyên biến tích cực trong tổ chức và thực hiện, trong chỉ đạo và điều hành công việc chung.

4. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, bức xúc của cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời xem xét, kết luận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm.

5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các đơn vị có liên quan theo quy chế phối hợp đã được ký kết để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

6. Thường xuyên, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự UBKT các cấp đảm bảo số lượng và chất lượng. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, UBKT cơ sở.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Đảng ủy Khối phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công trên từng lĩnh vực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện Kết luận của Đảng ủy.

3. Giao UBKT chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Văn phòng của Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và hàng năm báo cáo việc thực hiện lên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Kết luận này được triển khai quán triệt đến chi bộ./.

**T/M ĐẢNG ỦY**  
**BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- UBKT Tỉnh ủy,
- Các Ban, UBKT và VP ĐUK,
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Các đ/c ĐUV ĐUK,
- Lưu VP.

**Nguyễn Tài Tuệ**